

Bế mạc hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình và các đại biểu dự hội nghị.

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều ngày 8/7, hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.

Văn phòng Trung ương Đảng đã có Thông cáo báo chí về phiên bế mạc của hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung

ương Đảng khóa XIII. Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương nghiên cứu tài liệu. Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị thông báo về nội dung hội nghị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị đọc báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị các vấn đề Trung ương

thảo luận về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị đọc báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị những ý kiến của Trung ương thảo luận về: dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng và dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; dự thảo Nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết của hội nghị. Ban Chấp hành Trung ương cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đặc biệt là trong phòng, chống đại dịch Covid-19 đợt bùng phát lần thứ tư đang diễn biến rất phức tạp và nguy

hiểm ở nước ta hiện nay. Nhờ đó, kết quả thực tế đạt được trong nhiệm kỳ khóa XII cao hơn so với số liệu đã trình Đại hội XIII của Đảng và báo cáo Quốc hội khóa XIV. Trung ương thẳng thắn chỉ ra, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta vẫn đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức mới và lớn, thậm chí gay gắt hơn. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt các kế hoạch mới có thể

hoàn thành thắng lợi được mục tiêu tổng quát đã đề ra cho cả nhiệm kỳ. Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu, ngay sau hội nghị này, Ban Cán sự đảng Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương để hoàn thiện thêm một bước các dự thảo kế hoạch trình Quốc hội xem xét, quyết định. Trong quá trình này, Ban Cán sự đảng Chính phủ cần tiếp tục bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các chủ trương chính sách, biện pháp mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đồng thời, có những giải pháp mang tính đột phá,

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Những nội dung được Trung ương đưa ra xem xét, quyết định tại hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm, coi đây là một bước cụ thể hóa sớm và kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của hội nghị Trung ương lần này sẽ góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

**Đồng chí Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng**

khả thi cao và sát hợp với thực tế tình hình, vừa phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa phải chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh có thể còn tiếp tục kéo dài, thậm chí nguy hiểm, lan rộng nhanh hơn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện, lãnh đạo tiếp tục thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và đặc biệt là Nghị quyết hội nghị Trung ương lần này.

**NGUYỄN MINH
(tổng hợp)**

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH Giá trị sản xuất toàn khối ước đạt trên 19.300 tỷ đồng

Đó là kết quả báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức vào chiều ngày 8/7. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối đã đổi mới phong cách lãnh đạo, hướng về cơ sở, làm tốt công tác nắm bắt tình hình, kịp thời động viên, trực tiếp trao đổi với cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp để

khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19. 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất toàn khối ước đạt trên 19.300 tỷ đồng, chiếm khoảng 25% giá trị sản xuất, kinh doanh toàn tỉnh, nộp ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được nâng lên. Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát được đề cao...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị,

đoanh nghiệp tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục xây dựng chương trình làm việc với cấp ủy lãnh đạo doanh nghiệp để tổng hợp ý kiến từ cơ sở, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các cơ quan hữu quan có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tăng cường kết nối, kịp thời hỗ trợ giữa các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công

tác phòng, chống dịch. Tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đến cán bộ, đảng viên, nhất là những chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp; đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động và đề ra các chế độ, chính sách hỗ trợ kịp thời đối với những lao động có hoàn cảnh khó khăn trong điều kiện tác động của dịch Covid-19 hiện nay. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp.

THU THUY

Kiểm tra, chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 động viên cán bộ coi thi điểm thi Trường THPT Bắc Kiến Xương.

Chiều ngày 8/7, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 kiểm tra, chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi tại các điểm thi Trường THPT Bắc Kiến Xương và

Trường THPT Nguyễn Du. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, điểm thi Trường THPT Bắc Kiến Xương có 551 thí sinh với 24 phòng thi; điểm thi Trường THPT Nguyễn Du có 735 thí sinh với 31 phòng thi. Tính đến chiều ngày 8/7, tại hai điểm thi, công tác tổ chức

kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, không có trường hợp vi phạm quy chế thi. Công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt từ công điểm thi. Các bảng hướng dẫn sơ đồ phòng thi, phòng chống dịch Covid-19 và khuyến cáo "5K" được

bố trí tại các khu vực để quan sát. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được thật chặt xung quanh khu vực thi. Đến thời điểm này, công tác tổ chức kỳ thi diễn ra theo đúng kịch bản, an toàn và đúng quy chế.

Đánh giá cao nỗ lực của ngành Giáo dục nói chung và các điểm thi nói riêng trong công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT yêu cầu các điểm thi tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các thí sinh và cán bộ làm công tác thi. Đồng thời, thực hiện đúng quy chế thi. Chiều ngày 8/7 là buổi thi cuối cùng của các thí sinh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT lưu ý các điểm thi phải siết chặt an ninh khu vực bảo quản bài thi, công tác vận chuyển bài thi đến khu vực chấm thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch, an toàn và chất lượng.

ĐẶNG ANH

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.388

* Thông tin từ Sở Y tế cho biết, 260 cán bộ, sinh viên ngành Y tế Thái Bình đã sẵn sàng lên đường theo sự điều động của Bộ Y tế để chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận nhằm nhanh chóng dập dịch Covid-19. Cụ thể, lực lượng hỗ trợ gồm: 60 bác sĩ, điều dưỡng của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và 100 sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình, 100 sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình. Lực lượng này sẽ hỗ trợ công tác hồi sức tích cực, cấp cứu, điều trị, xét nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm, truy vết...

Trước đó, 6 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 72 cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh. Hiện 78 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng và sinh viên đã hoàn thành nhiệm vụ trở về Thái Bình và đang cách ly tập trung theo quy định.

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 8/7

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 8/7, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 185,9 triệu người, trong đó hơn 4 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, trong ngày 8/7, cả nước ghi nhận thêm 1.314 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 1.307 ca trong nước và 7 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 24.385 ca nhiễm Covid-19.

Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 20.917 ca, trong đó có 6.176 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày, cả nước có 393 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã tử vong trên cả nước là 105 bệnh nhân.

Hiện 8.950/24.385 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 15.330 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 8/7, toàn tỉnh có 244 trường hợp F1 và 3.307 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 1.394 mẫu, không ghi nhận mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó 11 mẫu của các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (5 mẫu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2; 6 mẫu âm tính) 233 mẫu của các trường hợp F1, F2 (231 mẫu âm tính, 2 mẫu không xác định kết quả) và 1.150 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác (1.149 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; 1 mẫu không xác định kết quả).

Số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh khác) từ ngày 5/5 đến nay là 13.754 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 2.807 trường hợp.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19, bệnh nhân tái dương tính đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 15 bệnh nhân. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 33 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 743 trường hợp, trong đó 741 trường hợp đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; 2 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Người dân có thể truy cập vào trang thông tin điện tử: <http://cdcthaibinh.vn/> của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc <https://soyte.thaibinh.gov.vn/> của Sở Y tế Thái Bình để tìm hiểu danh sách cập nhật các ổ dịch, vùng dịch, địa phương có dịch trên cả nước.

HOÀNG LANH



Vắc-xin phòng Covid-19 được bảo quản tại buổi tiêm chủng.

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỞ Y TẾ: 0969.851.212 / 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.282 - 0914.590.476 / 0227.3831.885

phòng, chống dịch phù hợp với thực tế; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong ngành, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan thực hiện hiệu quả việc điều tra, truy vết, phân loại, xử lý các trường hợp nguy cơ; tăng cường kiểm tra, có hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật vấn đề còn tồn tại ở các khu cách ly tập trung.

Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo, rà soát, kiểm tra việc phòng, chống dịch tại doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo kế hoạch đã xây dựng. Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa ra vào tỉnh, lưu ý những trường hợp xe du, bến cóc, taxi tự phát. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương nâng cao hiệu quả việc kiểm soát người, phương tiện ra vào tỉnh tại các điểm chốt. Bộ CHQS tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá, củng cố hoạt động tại khu cách ly tập trung của tỉnh, không để lây chéo trong khu cách ly.

NHƯ HOÀNG